



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: 'นฤมล'ดันสหกรณ์ขับเคลื่อนศก.	มติชน (กรอบบ่าย)
2. คอลัมน์: ถอดรหัสอาเซียน: ยินดี 59 ปีแบงก์เพื่ออาเซียนเกษตร	เดลินิวส์
3. ชงฟื้นเจรจาเอฟทีเอไทย-สหรัฐ	มติชน
4. ลำตะคองน้ำน้อยปีหน้าส่อชวดนาปรัง	มติชน
5. แนะนำผลิตข้าวคาร์บอนต่ำรับเทรนด์โลก	ไทยรัฐ
6. คลังเปิดยอดแก้หนี้ระบบ 11เดือนช่วยแล้วกว่า1พันล้าน	มติชน
7. ย้ำ1หมู่บ้าน1เซฟอาหารไทย	เดลินิวส์
8. นายกษัยนเดินหน้า-ปลุกศก. ไทยจัด'เอฟวัน'แน่	มติชน
9. อึ้งคลุยมOU44 ไทยไม่เสียเปรียบ	ไทยรัฐ
10. คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: 'พีระพันธุ์'จ่อออกกม.คุมปาล์ม	มติชน (กรอบบ่าย)
11. คอลัมน์: ที่นี้แนวหน้า: 'โปรตีนจากพืช' โอกาสเศรษฐกิจของไทย	แนวหน้า

มติชน
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 9 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17044

หน้า: 4(ล่าง)

Col.Inch: 9.90

Ad Value: 11,880

PRValue (x3): 35,640

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: 'นฤมล'ดันสหกรณ์ขับเคลื่อนศก.



● 'นฤมล'ดันสหกรณ์ขับเคลื่อนศก.

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ว่า ในการจัดทำงบประมาณปี 2569 โดยได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บูรณาการร่วมกันวางแผนการทำงานให้ผลลัพธ์การทำงานเป็นที่ตั้ง เพื่อผลักดันสหกรณ์ให้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรอยู่ดี กินดีอย่างยั่งยืนต่อไป



ยินดี 59 ปีแบ่งกึ่งเพื่ออาชีพเกษตรกร

"ถอดรหัสอาชีพ" เสาร์ที่ 9 พ.ย. 2567 นี้ขอเริ่มด้วยการแสดงความยินดีกับ "แบ่งกึ่งของชาวอาชีพเกษตรกรทั่วไทย" ธ.ก.ส.-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในโอกาสครบรอบการสถาปนา 59 ปี ซึ่งในโอกาสที่สำคัญนี้ คุณฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ได้เปิดเผยไว้โดยสังเขปมีว่า... ธ.ก.ส. จะเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ของผู้ทำอาชีพ



เกษตรกร มุ่งสู่การเป็นแกนกลางการเกษตรด้วยการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสนับสนุนเงินทุนทั้งในและนอกภาคการเกษตร ผ่านสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษรองรับการเติบโตในทุก ๆ มิติ อาทิ สินเชื่อเงินค้ำคนดี สินเชื่อเงินค้ำกึ่งแสน สำหรับสมาชิก อสม. และ อสส. และจะมีการเปิดตัวสินเชื่อเคหะเพื่อที่อยู่อาศัย BAAC Housing Loans ด้วย พร้อมกันนี้ก็จะมุ่งขับเคลื่อนภารกิจแก้ปัญหาน้ำท่วมของเกษตรกรลูกค้าผ่านมาตรการพักชำระหนี้ลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 2...ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นโดยสังเขปเกี่ยวกับ ธ.ก.ส. ในโอกาสสถาปนา 59 ปีครับ

ชงฟื้นเจรจาเอฟทีเอไทย-สหรัฐ

- ลดเสี่ยงเทรดวอร์-เวียดนามไล่บี้
- นักวิชาการคาดส่งออกปี'68โตต่ำ

นายอรรถ พิศาลวานิช นักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ปรึกษาบริษัท อินเทลลิเจนท์ รีเสิร์ช คอนซัลแตนท์ (ไออาร์ซี) จำกัด เปิดเผยว่า ภายหลังจากนายโดนัลด์ ทรัมป์ กลับมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอีกสมัย ในด้านการค้ากับประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยต้องเตรียมรับมือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2568 โดยสรุปมี 2 ประเด็นหลัก ที่รัฐบาลและภาคเอกชนต้องมีแผนรับมือและแผนสำรองตลอดเวลา กับปัญหาจากสงครามการค้า (เทรดวอร์) สหรัฐกับจีน และความร่วมมือการเปิดเจรจาการค้า (เอฟทีเอ) ระหว่างสหรัฐกับเวียดนาม ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกำแพงภาษี และประเทศที่เป็นฐานการผลิตสินค้าที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากขึ้น

นายอรรถกล่าวว่า เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ 2 ปัจจัยดังกล่าว ประเทศไทยต้องทำงานเชิงรุกมากขึ้น คือ เร่งเจรจาทำเอฟทีเอไทย-สหรัฐ เพราะเชื่อว่านายทรัมป์มา โอกาสเกิดเอฟทีเอเวียดนามกับสหรัฐจะเร็วขึ้น และไทยจะเจอปัญหารอบด้านทันที

โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าเกษตรไทยจะแข่งขันได้ยากขึ้น ด้วยเวียดนามมีชนิดของสินค้าเกษตรใกล้เคียงไทย อาทิ ทุเรียน เงาะ กลุ่มอาหารต่างๆ ข้าว หรือยางพารา เป็นต้น สินค้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สหรัฐมีการลงทุนมากใน 3 ประเทศที่เวียดนาม มาเลเซีย และไทย แต่เวียดนามก็จะได้เปรียบอีกขั้นกับตลาดส่งออกและนำเข้ากับประเทศที่เป็นคู่ค้าเอฟทีเอกับสหรัฐที่มีอยู่แล้ว อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี

นายอรรถกล่าวว่า สำหรับเทรดวอร์นั้นมีแนวโน้มที่สหรัฐจะเรียกไทยไปเจรจาเพื่อให้ไทยเพิ่มนำเข้าจากสหรัฐ เพื่อลดการขาดดุล โดยยกเรื่องการตั้งกำแพงภาษีมาเป็นข้อต่อรอง แม้สหรัฐจะเพิ่มภาษีนำเข้าจากทุกประเทศเฉลี่ย 10-20% และเพิ่มภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเฉลี่ย 60% บางกลุ่มสูงมากอย่าง รถอีวี สูงถึง 200% ก็จะเกิดผลกระทบใน 2 ด้าน สินค้า หรือชีพพลายเช่นที่ไทยส่งไปจีนอาจลดการสั่งซื้อ หรือซื้อเท่าเดิม เพราะจีนส่งเข้าสหรัฐได้ลดลง ต้องหาประเทศส่งออกอื่นทดแทน ก็จะเกิดอีกด้านคือ สินค้าจีน

ทะลักเข้าไทยและประเทศอื่นๆ ก็จะกระทบวงกว้างต่อการลดการนำเข้าและส่งออกได้ลดลง ดังนั้น การเร่งดึงดูดลงทุนอุตสาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นสิ่งสำคัญ

“หลายประเด็นจากเทรดวอร์จะมากขึ้น หากไม่ปรับตัวตั้งแต่ตอนนี้ ปี 2568 ส่งออกคงโตได้ 1.0-1.5% ถือว่าเก่งแล้ว ซึ่งขึ้นกับว่าไทยเจรจากับรัฐบาลที่ถือนโยบายทรัมป์ได้แค่ไหน ปีหน้าสินค้าไทยจะเจอ 3 ทางแยกที่เราต้องรับมือ ทั้งประเด็นทรัมป์ไม่ได้เน้นเรื่องคาร์บอนต่ำมากนัก ขณะที่ยุโรปเน้นคาร์บอนต่ำ ยังเจอเรื่องสินค้าจีนเจอกำแพงภาษีสูงจากสหรัฐ ทางออกที่ต้องคุยกับทรัมป์คือนำจุดเด่นไทย แหล่งผลิตอาหารจูงใจเปิดเจรจาเอฟทีเอกับสหรัฐ เพราะอย่างไรของกินของใช้ถือเป็นเรื่องสำคัญ” นายอรรถกล่าว

นายอรรถกล่าวว่า เรื่องค่าเงิน ตอนนี้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าส่งผลกระทบต่อไทย แต่อีกระยะดอลลาร์ก็จะอ่อนลง และบาทไทยก็น่าจะเสถียรในระดับ 34-35 บาทต่อเหรียญสหรัฐ และเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะลดดอกเบี้ยส่งท้ายปีอีกครั้ง ก่อนทรงตัวในปีหน้า เพราะสหรัฐต้องการคุมเงินเพื่อส่วนราคาทองคำน่าจะนิ่งๆ ระดับนี้ แต่ในระยะยาวจะขึ้นต่อ เพราะตลาดบิตคอยน์จะซื้อทองคำ ประคองตลาดเงินดิจิทัลเพื่อสร้างความมั่นใจ

ลำตะคองน้ำน้อยปีหน้าสื่อชวดนาปรัง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ที่บริเวณพื้นที่ปลูกข้าวของเกษตรกรชาวบ้านน้ำดำ หมู่ 8 ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา พื้นที่นาบริเวณดังกล่าวหลายแปลง ได้ถูกเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วเป็นช้วนปี ในพื้นที่บ้านน้ำดำหมู่ 8 และหมู่ 3 เป็นพื้นที่การเกษตรติดกับลำตะคอง ทำให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถปลูกข้าวนาปรังได้ แต่จากสถานการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะคองมีปริมาณน้ำไม่ถึง 50% ทำให้ปีนี้แล้วรวมถึงปีนี้เกษตรกรบางส่วนไม่สามารถทำนาปรังได้

ขณะเดียวกัน ที่บริเวณฝายน้ำดำ เป็นลำตะคองสายเก่าและเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญเนื่องจากน้ำถูกแบ่งจากลำตะคองมายังบริเวณฝายนั้นได้ถูกนำมาผลิตเป็นน้ำประปาให้ชาวบ้านหมู่ 3 และหมู่ 8 เกือบ 1 พันครัวเรือน

และยังเป็นน้ำสำหรับทำการเกษตรของเกษตรกร สถานการณ์ปัจจุบันนั้น ปริมาณน้ำภายในฝายนั้นอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง คาดว่าน่าจะเพียงพอสำหรับใช้ผลิตน้ำประปาไปจนถึงตลอดฤดูแล้งปีหน้า

นายสุรพล ดิถสูงเนิน อายุ 69 ปี เกษตรกรบ้านน้ำดำ กล่าวว่า สำหรับปีนี้ตนไม่ได้ปลูกข้าวนาปรัง เนื่องจากหน่วยงานรัฐขอความร่วมมืองดปลูกข้าวนาปรัง เนื่องจากปริมาณน้ำมีน้อย แต่ยังมีเกษตรกรบางรายปลูกข้าวนาปรังอยู่บางส่วน เนื่องจากเกษตรกรมีพื้นที่ติดกับลำตะคอง สำหรับสถานการณ์น้ำในปีนี้อาจไม่ดี เพราะฝนตกลงในอ่างเก็บน้ำลำตะคองปริมาณน้อย ปีหน้าตนไม่รู้ว่าจะได้ทำนาปรังหรือไม่ คงต้องหวังพึ่งปริมาณน้ำฝนตกลงมาเติมในอ่างลำตะคองรวมไปถึงแหล่งน้ำธรรมชาติ

แนะนำผลิตภัณฑ์ข้าวคาร์บอนต่ำรับเทรนด์โลก

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาย และยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยถึงการเร่งปรับตัวและพัฒนาการผลิตข้าวของไทยไปสู่ข้าวคาร์บอนต่ำ หรือข้าวลดโลกร้อนตามเทรนด์ของโลกว่า จากข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย พบว่า ภาคเกษตรปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นอันดับ 2 คิดเป็น 15.23% ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด รองจากภาคพลังงาน ที่มีสัดส่วน 69.96% โดยการปลูกข้าวปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดถึง 50.58% ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตรทั้งหมด

ดังนั้น ไทยจึงควรส่งเสริมการปลูกข้าวคาร์บอนต่ำ เพื่อบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าเพื่อเจาะตลาดข้าวพรีเมียม รวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือกับ

กฎระเบียบและมาตรการระหว่างประเทศที่นำประเด็นสิ่งแวดล้อมมาเป็นเงื่อนไขทางการค้า โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

“เวียดนามคู่แข่งสำคัญของไทยก็ส่งเสริมการปลูกข้าวคาร์บอนต่ำเช่นกัน และมีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าไทย เข้าถึงตลาดข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้มากกว่าเพราะมีความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กับสหภาพยุโรป ซึ่งมีข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด จึงสามารถเจาะตลาดยุโรปได้ดีกว่าข้าวไทย”

สำหรับข้าวคาร์บอนต่ำ คือข้าวที่ผลิตและแปรรูปด้วยวิธีการและเทคโนโลยีที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไม่ว่าจะเป็นการทำนาเปียกสลับแห้ง การใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเช่น ไม่เผาฟางข้าว.

คลังเปิดยอดแก้หนี้นอกระบบ 11เดือนช่วยแล้วกว่า1พันล้าน

นายพรชัย ชูระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าของการดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของกระทรวงการคลัง ร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผ่านมาตรการสินเชื่อต่างๆ ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2566-7 พฤศจิกายน 2567 มีประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบได้รับอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินไปแล้ว 22,400 ราย ยอดอนุมัติ 1,064.69 ล้านบาท

นายพรชัยกล่าวว่า สำหรับเจ้าหนี้นอกระบบ กระทรวงการคลังได้ส่งเสริมให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพีโก

ไฟแนนซ์) เพื่อเป็นช่องทางให้เจ้าหนี้นอกระบบสามารถเข้ามาประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปัจจุบันมีนิติบุคคล ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์และเปิดดำเนินการแล้ว 1,143 ราย ใน 75 จังหวัด และเดือนสิงหาคม 2567 มีการอนุมัติสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์ให้กับประชาชนรายย่อยสะสม 4,614,023 บัญชี เป็นเงินรวม 44,723.36 ล้านบาท เป็นยอดสินเชื่อคงค้าง 368,429 บัญชี เป็นเงิน 7,102.59 ล้านบาท ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง จะปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อพีโกไฟแนนซ์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และจะเผยแพร่ผ่าน www.law.go.th และเว็บ www.fpo.go.th ต่อไป

ย้ำหมู่บ้านเชฟอาหารไทย

● ขอฟดีพาวเวอร์ยกระดับชีวิต

“อุตสาหกรรมอาหารไทยเกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับชุมชน ไปจนถึง โรงงานที่มีเงินลงทุนระดับแสนล้านบาท สิ่งที่ต้องมอง คือ การขับเคลื่อนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ และจะสามารถนำไปเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรมอื่นได้อย่างไร ทุกอุตสาหกรรมต้องมีเรื่อง อาหารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้นการพัฒนาในอุตสาหกรรมนี้ จะทำคนเดียวไม่ได้ ต้องนำหน่วยงานต่าง ๆ มาเชื่อมต่อกการทำงานด้วยกัน”

หนึ่งในความหวังของ “เชฟ ชุมพล แจ้งไพโร” ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านอาหาร คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งชาติ กล่าวไว้ในงานเดลินิวส์ ทอล์ก 2024 ในหัวข้อ Soft Power : โอกาสประเทศไทย จัดโดย “เดลินิวส์” เมื่อเร็ว ๆ นี้

“เชฟชุมพล” ได้นำเสนอมุมมอง โดยระบุว่า เส้นของอาหารไทยมีมานานมากกว่า 50 ปีแล้ว เราไม่ต้องทำอะไร ต่างชาติก็รักอาหารไทยแล้ว สิ่งที่ต้องดำเนินการ คือ ทำอย่างไรให้ยั่งยืนและสิ่งที่ดีแล้ว ต่อ ยอดอย่างไร อย่างที่สอง คือ อุตสาหกรรมอาหารไทยมีมูลค่าสูงถึง 4-5 แสนล้านบาท เราจะทำอย่างไรให้มีผลดี ลงไปถึงหมู่บ้านต่าง ๆ ด้วยอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างไร ซึ่งจากการสำรวจคนไทยอาจไม่ได้ชอบอาหารไทยอันดับ 1 แต่กลายเป็นคนต่างชาติที่กลับชอบอาหารไทยเป็นอันดับ 1

ต้องยอมรับว่าในบางครั้งของที่อยู่กับตัวเรา แต่เรากลับไม่เห็นคุณค่า ซึ่งวัตถุดิบ เช่น ตะไคร้ ขายในไทยกิโลละ 10 บาท แต่วางขายในลอนดอนราคากลับสูงถึง 12 ปอนด์ จึงต้องมองว่า... ขอฟดีพาวเวอร์ด้านอาหาร เราจะต่อยอดและส่งเสริมอย่างไร และในอุตสาหกรรมนี้ยังขาดอะไรบ้าง แต่!! สิ่งสำคัญที่สุด ต้องมองว่าเรื่องขอฟดีพาวเวอร์ จะทำอย่างไรให้คนไทยในระดับชุมชนได้ประโยชน์จากเรื่องนี้

เชฟชุมพล ขยายความให้เห็นอีกว่า อุตสาหกรรมอาหารไทยเกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับชุมชน ไปจนถึงโรงงานที่มีเงินลงทุนระดับแสนล้านบาท สิ่งที่ต้องมอง คือ การขับเคลื่อนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ และจะสามารถนำไปเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรมอื่นได้อย่างไร ทุกอุตสาหกรรมต้องมีเรื่องอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้นการพัฒนาในอุตสาหกรรมนี้ จะทำคนเดียวไม่ได้ ต้องนำหน่วยงานต่าง ๆ มาเชื่อม

ต่อการทำงานด้วยกัน ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มาก แต่ต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ เพื่อให้ประโยชน์ตรงนี้ลงไปถึงคนไทยทุกระดับ เมื่อคนไทยได้ประโยชน์ ประเทศไทยก็จะได้ประโยชน์ไปด้วย จึงถือเป็นการบริหารเสน่ห์ของอาหารไทย

“ทุกวันนี้อุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับหลายส่วน อย่างแรก... ที่ต้องเร่งทำ คือ การทุ่มเทเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แม้ในปัจจุบัน เไอ สามารถใช้ทำอะไรได้ทุกอย่างก็ตาม แต่เชื่อได้เลย



ชุมพล แจ้งไพโร

ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านอาหาร

ว่าเไอทำอาหารสู้คนไม่ได้แน่นอน เพราะคนเราต่างมีแพชชัน โดยอุตสาหกรรมอาหารในวันนี้ คนที่ทำธุรกิจอาหารทั่วโลก จะมีปัญหาเรื่องแมนพาวเวอร์ ที่มีคุณภาพ”

ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านนี้ จึงได้ทำยุทธศาสตร์โดยได้ของงบประมาณเพื่อให้เกิดโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 เชฟอาหารไทย ซึ่งเป็นเรื่องต้นน้ำในการพัฒนาคน แล้วสามารถต่อยอดจากเชฟ เป็นอินฟลูเอนเซอร์ เป็นพรีเซ็นเตอร์ หรือกลายเป็นดาราที่มีชื่อเสียงได้ ยุคนี้ไม่ได้วัดกันด้วยใบประกาศนียบัตรอีกต่อไปแล้ว แต่วัดกันที่ฝีมือหรือทักษะ ซึ่งในปีแรก ได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 18,000 คน เป็นเวลา 4 ปี จะมีเชฟอาหารไทยรวมเป็น 87,900 คน ในทุกหมู่บ้านและทุกชุมชน

“เมื่อ 30 ปีที่แล้ว เราใช้อาหารไทยในการโปรโมตการท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นการพัฒนาครั้งนี้เป็นเรื่องสำคัญ เพราะบุคลากรเหล่านี้ นอกจากทำอาหารเป็นแล้ว ยังต้องทำหน้าที่เป็นเซลล์

ขายวัฒนธรรม ขายท่องเที่ยว ขายโปรดัคส์ด้วย นอกจากนี้ด้านการเกษตรก็ต้องพัฒนา ทุกวันนี้ต่างประเทศมีการปลูกพืชผักของไทย เช่น ใบกะเพรา แต่ยังไม่ค่อยเท่าไทย ซึ่งในยุทธศาสตร์นี้ได้จับมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยว่าจะทำโปรดัคส์ออกมาอย่างไร”

เชฟชุมพล บอกด้วยว่า ที่ผ่านมามีการบริหารงานอาหารไทยชื่อดัง ที่มี 4 สาขา ที่ต้องทำสูตรเดียวกัน เรื่องคุณภาพ วัตถุดิบรสชาติ ต้องเท่ากันทั้งหมด ดังนั้นเรื่องของการพัฒนาคนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด คนจบการศึกษาในระดับ ปวช. มาทำงานเป็นเชฟปรากฏว่า มีเงินเดือน มีรายได้สูงกว่าคนที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโทด้วยซ้ำ ทุกวันนี้...เชฟที่ฝีมือดี ได้รับเงินเดือนถึง 6 หลักทีเดียว ดังนั้น...จึงต้องพยายามสร้างเชฟ โดยพัฒนาคนเป็นอันดับแรก เพื่อให้สามารถเข้าถึงอุตสาหกรรมอาหารให้ได้

มาก ๆ ทำให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก เหมือนกับการฝึกอบรมเชฟที่อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย ล่าสุดได้ร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษา 100 แห่ง และมหาวิทยาลัย 100 แห่ง เพื่อร่วมกันพัฒนาคนเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้ประเทศไทยได้ก้าวต่อไป ในซอฟต์แวร์ด้านอาหาร

“ผมมีโอกาสรู้จักบริษัทหนึ่งที่เมืองจีนเจ้าของเป็นคนจีน มีร้านอาหารเยอะที่สุดในประเทศ ถึง 163 สาขา เป็นร้านอาหารไทย แต่ไม่มีคนไทยที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าของเลย แต่ใช้คนไทยทำงาน ใช้สินค้าไทยทั้งหมด ซึ่งทุกวันนี้เราห้ามไม่ได้ ที่จะไม่ให้ต่างชาติทำหรือขายอาหารไทย แต่จะทำอย่างไรให้เขาใช้สินค้าของไทย และใช้ฝีมือของคนไทย อาชีพเชฟทุกวันนี้เงินเดือน 6 หลัก ในอดีตกว่าจะได้ขึ้นตำแหน่งใช้เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ปัจจุบันเหลือ 3 ปี มีการซื้อตัวเชฟ เหมือนนักฟุตบอล ซึ่งถูกศิษย์ของตนเองรุ่นแรกเวลานี้เป็นเชฟอยู่ที่แคนาดา ได้เงินเดือน 1.8 แสนบาท หลังหักภาษีแล้ว จึงเป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่า การสร้างคนแล้วเอาคนไปสร้างอีโคซิสเต็มส์ต่อ ถ้าเราไม่สร้างคนการขายไปเป็นเรื่องลำบาก และคนไทยทำอาหารไทยได้ดีที่สุด แต่ถ้าหากคนไทยไม่เห็นความสำคัญ คนที่จะทำอาหารไทยแข่งคนไทย คือคนญี่ปุ่น เพราะวันนี้เซฟอาหารญี่ปุ่น เป็นคนที่ได้รับมิชลินสตาร์มากที่สุดในโลก”

สุดท้ายแล้ว มองว่า นวัตกรรมในวงการอาหาร จะเป็นตัวเชื่อมกับทุก ๆ อุตสาหกรรม ซึ่งในเรื่องซอฟต์แวร์ ด้านอุตสาหกรรมอาหารจึงอยากฝากด้านพัฒนาบุคลากร ส่วนในระดับกลางนั้นก็ต้องมีการพัฒนาโปรดัคส์ และนวัตกรรม ก่อนต่อยอดไปถึงปลายน้ำที่จะทำให้มูลค่าของอุตสาหกรรมอาหารสามารถลงไปถึงทุกชุมชนและช่วยยกระดับชีวิตของทุกคนได้”

นายกษัยันเดินหน้า-ปลุกศก. ไทยจัด'เอฟวัน'แน่

ซี'เมกะโปรเจกต์'-บูมเที่ยว
นบข.ทุ่ม6หมื่นล.อุ้มชาวนา
พิพัฒน์ดันต่อค่าแรง400บ.
ลั่นต้นปีหน้าตรึงค่าไฟ 4.18 บาท หลัง กกพ.เสนอ
3 แนวทาง บาทแข็ง-ก๊าซอ่าวไทยเพิ่ม ช่วยลดต้นทุน
'นายกษัยัน'เดินหน้าจัด'เอฟวัน'ในไทยหวังกระตุ้น
เศรษฐกิจ โปรโมตท่องเที่ยว (อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 1 'เอฟวัน'

เฟดปรับลดดอกเบี้ย0.25%

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารกลางสหรัฐ หรือเฟด ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ตามเวลาในสหรัฐ โดยเปิดเผยต่อความกังวลถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ชัยชนะตกเป็นของนายโดนัลด์ ทรัมป์ อดีตประธานาธิบดี และว่าที่ประธานาธิบดีคนที่ 47 ของสหรัฐ

ทำที่ดังกล่าวเป็นไปตามที่มีการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่า ผู้กำหนดนโยบายด้านการเงินของสหรัฐพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเปิดเผยต่อประเด็นตราค่าทางการเงิน โดยลงคะแนนเป็นเอกฉันท์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานลง 0.25% มาอยู่ที่ระหว่าง 4.50-4.75%

นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด กล่าวว่า ในระยะใกล้นี้การเลือกตั้งไม่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นด้านนโยบาย และยังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวาระทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของทรัมป์ที่เพิ่งชนะการเลือกตั้ง ซึ่งจะไม่สนับสนุนใดๆ พร้อมยืนยันกรณด้วยว่า เขาจะไม่ลาออก

จากตำแหน่งประธานเฟดหากประธานาธิบดีคนใหม่ขอร้องให้เขาลาออกก่อนกำหนด และย้ำว่าการไล่ผู้ว่าการคนใดคนหนึ่ง ใน 7 คนที่อยู่ในคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ออกไม่สามารถทำได้ภายใต้กรอบกฎหมาย

การตัดสินใจเรื่องลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดน่าจะช่วยบรรเทาต้นทุนของสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นๆ ซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับผู้บริโภคที่ระบุว่าค่าครองชีพเป็นข้อห่วงกังวลอันดับต้นๆ ของพวกเขา ก่อนการลงคะแนนเสียงในวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ต้นทุนของการกู้ยืมจะขึ้นกับว่าตลาดการเงินคิดว่าชัยชนะของทรัมป์จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐในระยะยาวอย่างไร และอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะต้องอยู่ที่ระดับใด เพื่อให้แน่ใจว่าเงินเฟ้อจะอยู่ภายใต้การควบคุม

แคธี บอสจันซิช หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Nationwide ให้สัมภาษณ์เอเอฟพีว่า เมื่อเข้าสู่ปี 2025 พวกเขาจะนำประเด็นนี้มาพิจารณาอย่างแน่นอน ผลสำรวจความคิดเห็นก่อนการเลือกตั้งระบุว่า ความไม่พอใจจากอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่พุ่งสูงขึ้นหลังการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทำให้ราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% มีผลให้ทรัมป์คว้าชัยชนะ

อสังหาฯลุ้นกนง.ลดดอกเบี้ย

นายสุนทร สถาพร นายกมลมาศธุรกิจบ้านจัดสรร เปิดเผยว่า หลังเฟดปรับลดอัตรา

ดอกเบี้ยหวังว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประชุมในวันที่ 18 ธันวาคมนี้ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงตามเฟดอีก 0.25% เนื่องจากจะส่งผลดีต่อการฟื้นเศรษฐกิจโดยรวม และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะคิกออฟการแก้หนี้บ้าน รถยนต์ และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่จะมีการพักดอกเบี้ย 3 ปี และจ่ายเฉพาะเงินต้น ซึ่งดอกเบี้ยเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้โครงสร้างหนี้ เมื่อดอกเบี้ยลดลง ทำให้ภาระการผ่อนชำระของลูกค้าหนี้ลดลงไปด้วย เพราะแม้จะพักดอกเบี้ยให้ 3 ปี แต่ดอกเบี้ยยังคงอยู่ เพียงแต่ทำให้ลดเงินต้นได้มากขึ้นในช่วง 3 ปีนี้

"ในแง่ตลาดอสังหาฯนั้น การที่ดอกเบี้ยลดลงมีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้าน สะท้อนจากก่อนหน้านี้ที่ กนง.ลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เกิดแรงจูงใจให้คนตัดสินใจซื้อบ้านเพิ่มขึ้น ดูผลตอบรับจากงานมหกรรมบ้านและคอนโดที่ผ่านมา ที่มีกลุ่มซื้อเพื่อการลงทุนมากขึ้น รวมถึงเกิดกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น เพราะเมื่อรัฐมีการแก้หนี้เก่าโดยพักดอกเบี้ย ชำระแต่เงินต้น ทำให้แบงก์มีรูปในการปล่อยสินเชื่อใหม่ และมีลูกค้าใหม่มาซื้อบ้านได้มากขึ้น และยอดการถูกปฏิเสธสินเชื่อหรือรีเจ็กต์เรตในอสังหาฯจะลดลง จากภาพรวมปัจจุบันอยู่ที่ 40%" นายสุนทรกล่าว

จิปาถะ.คุดค่าบาท-ปลดLTV

นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต นายกมลมาศอาคารชุดไทย เปิดเผยว่า คาดว่าเดือนธันวาคมนี้ กนง.จะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ตามเฟด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและพยุงค่าบาทที่แข็งค่า หลังทรัมป์ได้รับชัยชนะการเลือกตั้งส่งผลต่อเงินบาทแข็งค่าขึ้นที่ ซึ่งค่าบาทนั้นส่งผลต่อรายได้การส่งออก รวมถึงตลาดคอนโดมิเนียมที่ลูกค้าต่างชาติจะชะลอการซื้อ เพราะต้องยอมรับว่าปัจจุบันตลาดพึ่งพาตลาดต่างชาติเป็นหลัก ทดแทนตลาดคนไทยที่อ่อนแรง เข้าถึงสินเชื่อได้ยาก รวมถึงอัตราดอกเบี้ยสูง ทำให้คนไม่มีกำลังซื้อ

“มีปัจจัยที่สะท้อนว่าคนไทยยังมีความต้องการที่จะซื้อบ้าน แต่ติดที่แบงก์ไม่ปล่อยกู้ จากยอดจองงานมหกรรมบ้านและคอนโด สูงถึง 6,000 ล้านบาท แต่ต้องลุ้นจะผ่านการอนุมัติจากแบงก์แค่ไหน ยังมีกรอบมติสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำของธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. วงเงิน 1.2 แสนล้านบาท ที่มีการจองสิทธิหมดในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้น จึงน่าจะถึงเวลาที่ต้องมีนโยบายการคลังและการเงินออกมา สนับสนุนให้มีความต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 4 ไปถึงปีหน้า หวังว่าธันวาคมนี้ กนง.จะลดดอกเบี้ย และแบงก์ชาติจะผ่อนคลายมาตรการ LTV ให้คนกู้ได้เต็ม 100% ทั้งบ้านหลังแรกและหลังที่สอง” นายประเสริฐกล่าว

ผลพวงทรัมป์ชนะไทยหาคาดใหม่

นายพรชัย ชีวะเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า จากกรณีผลการเลือกตั้งสหรัฐ ที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ชนะเลือกตั้ง นั้น สศค.ได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเบื้องต้นว่า การส่งออกไทยไปยังสหรัฐอาจจะได้รับผลกระทบ ซึ่งไทยอาจต้องเร่งหาคาดใหม่ที่ไม่มีผลกระทบจากนโยบายการค้าของสหรัฐ

นายพรชัยกล่าวว่า ปัญหาสงครามการค้า ที่อาจจะรุนแรงมากขึ้น มีผลต่อการชะลอตัวเศรษฐกิจจีนจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมโยงกับไทย และอาจทำให้ความต้องการสินค้าไทยในภูมิภาคลดลงปัจจัยดังกล่าวอาจกระทบต่อการท่องเที่ยวและการส่งออกของไทยด้วย รวมทั้งสหรัฐอาจลดการลงทุนในต่างประเทศ ทำให้การลงทุนโดยตรง (เอฟดีไอ) จากสหรัฐในไทยน้อยลง โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่หรือโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและพลังงานสะอาด

เงินทุนไหลออกไปสหรัฐ

นายพรชัยกล่าวว่า ส่วนค่าเงินบาทจะผันผวนและอ่อนค่าลงซึ่งจะเพิ่มต้นทุนนำเข้า โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าวัตถุดิบที่ไทยยังต้องพึ่งพาจากต่างประเทศ ส่วนอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรสหรัฐมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เงินทุนไหลออกจากตลาดพันธบัตรไทยไปยังสหรัฐมากขึ้น

นายพรชัยกล่าวว่า ท่ามกลางวิกฤตยังมีโอกาส มองว่าไทยมีโอกาสดึงดูดการลงทุน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง เช่น อิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ไฟฟ้า ขณะเดียวกัน

การกีดกันสินค้าจากจีน อาจเพิ่มความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารจากไทย โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูปและอาหารแช่แข็งซึ่งถือเป็นโอกาสที่สำคัญ รวมถึงไทยยังขยายการลงทุนและส่งออกในกลุ่มสินค้าพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประเมินจีดีพี'68ใหม่

“นอกจากนี้ สศค.ยังประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2568 จะขยายตัวที่ระดับ 3% โดยยังไม่ได้นำปัจจัยนโยบายด้านการค้าของนายโดนัลด์ ทรัมป์ เข้าไปสู่การประเมิน เนื่องจากมองว่าแม้สหรัฐจะเร่งผลักดันมาตรการด้านเศรษฐกิจออกมาน่าจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในทันที โดยน่าจะเริ่มเห็นผลในช่วงไตรมาส 1-2 ปี 2568 จึงจำเป็นต้องรอดูผลกระทบจากมาตรการด้านเศรษฐกิจของสหรัฐ ที่จะมีต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยว่าจะมาในมิติใดบ้าง” นายพรชัยกล่าว

อึ้งค์เดินหน้าเอฟวันปีมศก.

เวลา 15.00 น. น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โพสต์เฟสบุ้กว่า “อ้อเด็ดแฟนฯ F1 และพี่น้องประชาชนที่ติดตามเรื่องนี้ รัฐบาลยังคงเดินหน้าพูดคุย พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการจัด F1 ในไทย รัฐบาลจะทําอย่างไรเต็มที่ในเรื่องนี้ เพราะนี่คือเมกะโปรเจกต์ที่จะดึงดูดทั้งการท่องเที่ยว สร้างบรรยากาศของกีฬา ไปสู่การขยายและปรับปรุงเมือง ทั้งหมดนี้เพื่อหารายได้ใหม่เข้าประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจและจะเป็นการโปรโมตประเทศไทยอย่างจริงจังครั้งสำคัญ”

ลู่ค่าไฟต้นปี'68จริง4.18บ.

นายพลพัฒน์ ลีสสมบัติโพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ. มีมติให้สำนักงาน กกพ.เปิดรับฟังความคิดเห็นค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) สำหรับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในงวดเดือนมกราคม-เมษายน 2568 แบ่งเป็น 3 กรณีตามเงื่อนไข วันที่ 8-22 พฤศจิกายน ผ่านเว็บไซต์ กกพ. ดังนี้ กรณีที่ 1 จ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทั้งหมด รวมค่าส่วนต่างราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับภาคไฟฟ้า ปี 2566 หรือเอฟพีทีก๊าซ ค่าเอฟที ขายปลีกจะเท่ากับ 170.71 สตางค์ต่อหน่วย มาจากค่าเอฟทีเดือนมกราคม-เมษายน 2568 จำนวน 16.52 สตางค์ต่อหน่วย และเงินเรียกเก็บ

เพื่อชดเชยต้นทุนคงค้าง (เอฟพี) ของ กฟผ. 85,236 ล้านบาท คิดเป็น 131.01 สตางค์ต่อหน่วย และมูลค่าเอฟพีทีก๊าซของรัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ คือ กฟผ.และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เดือนกันยายน-ธันวาคม 2566 ที่จริงค่าไฟ 3.99 บาทต่อหน่วย จำนวน 15,083.79 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23.18 สตางค์ต่อหน่วย รวมทั้ง 154.19 สตางค์ต่อหน่วย โดย กฟผ.จะได้รับเงินที่รับภาระต้นทุนค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าแทนประชาชนตั้งแต่เดือนกันยายน 2564-สิงหาคม 2567 เมื่อรวมค่าไฟฟ้าฐาน 3.78 บาทต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 5.49 บาทต่อหน่วย เพิ่มขึ้น 31% จากระดับ 4.18 บาทต่อหน่วยในงวดปัจจุบัน

นายพลพัฒน์กล่าวว่า กรณีที่ 2 ปรับค่าเอฟทีที่จ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้าง กฟผ.ทั้งหมด ค่าเอฟทีขายปลีกเท่ากับ 147.53 สตางค์ต่อหน่วย เป็นการเรียกเก็บค่าเอฟทีเดือนมกราคม-เมษายน 2568 จำนวน 16.52 สตางค์ต่อหน่วย และเงินเรียกเอฟพีของ กฟผ. 85,236 ล้านบาท คิดเป็น 131.01 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อรวมค่าไฟฟ้าฐาน 3.78 บาทต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 5.26 บาทต่อหน่วย เพิ่มขึ้น 26% จากระดับ 4.18 บาทต่อหน่วย โดยกรณีนี้ไม่รวมเอฟพีทีก๊าซ 15,083.79 ล้านบาท

อานิสงส์บาทแข็ง-ก๊าซอ่าวไทย

นายพลพัฒน์กล่าวว่า กรณีที่ 3 ตรีงค่าเอฟทีเท่ากับงวดปัจจุบัน 4.18 บาทต่อหน่วย เป็นข้อเสนอ กฟผ. โดยเอฟทีค่าขายปลีกเท่ากับ 39.72 สตางค์ต่อหน่วย สะท้อนแนวโน้มต้นทุนเดือนกันยายน-ธันวาคม 2567 จำนวน 16.52 สตางค์ต่อหน่วย จะทำให้หนี้ กฟผ.เหลือระดับ 70,000 ล้านบาท และทยอยชำระคืนภาระต้นทุนเอฟพี 15,094 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23.20 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อรวมค่าไฟฟ้าฐานที่ 3.78 บาทต่อหน่วย ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มคงที่เท่ากับ 4.18 บาทต่อหน่วย เช่นเดียวกับปัจจุบัน

“จากแนวโน้มเงินบาทแข็งค่าจากงวดก่อนหน้า ระดับ 33.36 บาทต่อเหรียญสหรัฐในงวดหน้า และการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำในประเทศ ต้นทุนถูกและพร้อมผลิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งราคาก๊าซธรรมชาติเหลวแบบสัญญาจรหรือแอลเอ็นจี สปอตตลาดโลกปรับตัวลดลงเล็กน้อย และปริมาณก๊าซธรรมชาติอ่าวไทยที่ราคาถูกมีปริมาณเพิ่มขึ้น ทำให้แรงกดดันการเพิ่มค่าไฟ

ลดลง แต่ปัจจัยที่ค่าไฟลดไม่ได้มาจากการหนี กฟผ.กว่า 2 ปีที่ผ่านมา แม้ลดลงแต่ยังอยู่ในระดับสูง ต้องใช้เงิน กฟผ.เพื่อรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศไทย” นายพลพัฒน์กล่าว

ทรมณ์ชนะสัญญาผลิตพลังงาน

นายพลพัฒน์กล่าวว่า กรณีนายโดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา คาดว่าจะเป็นสัญญาผลิตของภาคพลังงาน เพราะปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ การสู้รบที่เกิดขึ้นน่าจะคลี่คลายลง จะส่งผลดีต่อแนวโน้มราคาพลังงานให้ผันผวนลดลง

นายพลพัฒน์กล่าวถึงความคืบหน้าการทบทวนการประมูลพลังงานหมุนเวียน 3,600 เมกะวัตต์ ต้องรอความชัดเจนจากกระทรวงพลังงานอีกครั้ง กกพ.พร้อมดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งพลังงานทดแทนเป็นนโยบายที่จำเป็นต่อประเทศ การเติบโตทางเศรษฐกิจและตามทิศทางเทรนด์โลก ซึ่งปัจจุบันทั่วโลกมุ่งพลังงานสะอาด รัฐบาลต้องเตรียมพร้อมรับการลงทุน ซึ่งเชื่อเพลิงสะอาดเป็นอีกปัจจัยสำคัญในการลงทุนจากต่างชาติ

'พิพัฒน์' ยืนยันขึ้นค่าแรง 400

ที่กระทรวงแรงงาน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านอาหารและเครื่องดื่ม ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กับบริษัท ดิอาจีโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ถึงกรณีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาทต่อวัน ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะไม่ทันประกาศเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ใช้แรงงาน เนื่องจากยังติดขัดในเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ราย แทนคนที่ได้ลาออกว่า การดำเนินปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาทต่อวัน จะแล้วเสร็จทันวันที่ 1 มกราคม 2568 อย่างแน่นอน โดยขณะนี้กระทรวงแรงงานได้ประสานไปยังกระทรวงการคลัง และนายพิชัย ชุณหวิชร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีการประสานกลับมา ในส่วนของกระทรวงแรงงานจะทำการเสนอชื่อผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาการอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) และนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

นายพิพัฒน์กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีความกังวลว่าการเสนอชื่อคณะกรรมการฯ ไปยัง ครม.

จะทันวาระประจำหรือไม่ หากไม่ทัน ตนจะขอความกรุณานายกรัฐมนตรี เพื่อขอเสนอเป็นวาระจรได้หรือไม่ และหากเสนอ ครม.วันที่ 12 พฤศจิกายนนี้ คาดว่าจะนัดคณะกรรมการไตรภาคี ทั้ง 15 คน อย่างเร็วที่สุดช่วงปลายพฤศจิกายนเพื่อประชุม หรืออย่างช้าสุด จะมีประชุมต้นธันวาคมนี้เป็นครั้งแรก หรือหากคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมไม่ครบ 15 คน ก็จะเชิญประชุมอีกครั้งภายใน 15 วัน และต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมดจึงจะเดินทางต่อไปได้

ลุ้นทันเป็นของขวัญปีใหม่

“ผมมั่นใจว่าเราจะสามารถเชิญประชุมได้ภายในธันวาคมนี้ ถ้าประชุมเสร็จจบ จะประกาศค่าแรงขั้นต่ำที่ 400 บาท บวกกับค่าแรงโดยบุคคลหรือสาขาอาชีพที่ยังไม่ขึ้นถึง 400 บาท ใน 76 จังหวัด บวกกรุงเทพมหานคร เราจะประกาศในเวลาเดียวกันว่า จังหวัดไหน สาขาอาชีพอะไร ยังไม่ขึ้นถึง 400 บาท คุณได้ในจังหวัดนั้นๆ เกณฑ์ได้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ และขึ้นก็บาทต่อวัน การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาทต่อวัน กระทรวงแรงงานจะประกาศว่ามีบริษัท หรืออาชีพอะไรบ้าง กับอีกส่วนคือ แต่ละจังหวัดที่อนุกรรมการไตรภาคี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน จะรวบรวมผลการประชุมเพื่อเสนอมายังกระทรวงแรงงาน เพื่อพยายามประกาศใช้ให้ทันก่อนวันปีใหม่ เพื่อลือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ ตัวผมเองขอภัยที่มีความผิดพลาดมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา จะประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาทต่อวัน แต่ด้วยความขัดข้องทางเทคนิคทำให้ไม่สามารถประกาศขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำได้ แต่เมื่อเรามีบอร์ดไตรภาคีครบ 15 คน เมื่อไรผมต้องหรือปลดกระทรวงแรงงาน เพื่อเชิญประชุมให้เร็วที่สุด มั่นใจว่าจะสามารถให้เป็นของขวัญปีใหม่ได้” นายพิพัฒน์กล่าว

ทองคำผันผวนไม่หยุด

น.ส.ศิริลักษณ์ ปภักฎิประภา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท ฮั่ว เซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เปิดเผยว่า ราคาทองคำเริ่มฟื้นตัวและปรับตัวขึ้นแรง จากสกุลเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง หลังเฟดมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ส่งผลให้ทองคำยังมีทิศทางขาบวกต่อไป แต่ยังมีปัจจัยต่างประเทศที่ต้องติดตาม ทั้งนี้ราคาทองคำ แม้ปรับตัวขึ้นแรง แต่ยังไม่เกิดการเข้าซื้อเพิ่ม ระยะสั้นต้องระวังแรงขายกดดันปรับตัวขึ้น หากไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ

2,720 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ วันเดียวกันนี้ราคาทองคำไทยปรับเปลี่ยนแปลงราคาแล้ว 7 ครั้ง เพิ่มขึ้นครั้งแรกพรวดเดียว 150 บาท ก่อนเพิ่มขึ้น 3 ครั้ง ครั้งละ 50 บาท จากนั้นลดลง 3 ครั้ง ครั้งละ 50 บาท รวมเป็นการปรับตัวลดลง 150 บาทต่อบาททองคำ ทำให้ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 43,350 บาทต่อบาททองคำ ขายออก 43,450 บาทต่อบาททองคำ ทองรูปพรรณ รับซื้อ 42,569.28 บาทต่อบาททองคำ ขายออก 43,950 บาทต่อบาททองคำ ทองสลิป 2,684.50 อัตราค่าเงินบาท 34.20 บาทต่อเหรียญสหรัฐ

กช.ผูกบ้านเช่า-ราคาถูกลง

รายงานข่าวจากการเคหะแห่งชาติ (กช.)เปิดเผยว่า รัฐบาลยังไม่มียุทธศาสตร์ กช. เรื่องการพัฒนาโครงการบ้านเพื่อคนไทย แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ (บอร์ด) กช.อนุมัติแผนวิสาหกิจพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย จำนวน 11 โครงการรวม 2,309 หน่วย วงเงินลงทุน 2,166 ล้านบาท โดยเป็นการนำที่ดินและโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ยังสร้างค้าง หรือชงก์ก่อสร้าง มาพัฒนา แบ่งเป็นโครงการอาคารให้เช่า จำนวน 4 โครงการรวม 596 หน่วย วงเงินลงทุน 439 ล้านบาท ใน จ.สกลนคร เลย ภูเก็ต นราธิวาส คัดอัตราค่าเช่า 1,500-2,500 บาทต่อเดือน

ข่าวแจ้งว่า ส่วนอีก 7 โครงการเป็นโครงการเพื่อขาย รวม 1,713 หน่วย วงเงินลงทุน 1,727 ล้านบาท โดยจะแบ่งเป็นโครงการเชิงสังคม 5 โครงการ เป็นบ้านและอาคารห้องชุดขนาด 33 ตารางเมตร ขายให้กับผู้มีรายได้น้อยราคาตั้งแต่ 500,000-900,000 บาท อยู่ใน จ.พระนครศรีอยุธยา ระยอง บุรีรัมย์ โคราช เชียงราย และโครงการเชิงพาณิชย์ เป็นอาคารพาณิชย์ขนาด 3 ชั้น ราคาเริ่มต้น 2-3 ล้านบาท ในท่าเลรังสิต-องครักษ์ คลอง 4 จ.ปทุมธานี และ จ.พระนครศรีอยุธยา ท่าเลโรจนะ

คาดชงครม.ไฟเขียวม.ค.68

ข่าวแจ้งว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างทำข้อมูลเสนอ 4 หน่วยงานให้พิจารณาจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติต่อไป ได้แก่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และสำนักงบประมาณ เนื่องจาก กช.ต้องขอรับการอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาลด้วยสำหรับโครงการที่ให้เช่ากว่า 300 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นเงินกู้ ทั้งนี้ เพื่อให้แผนเดินทาง

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 9 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17044

หน้า: 1 (บนขวา), 7

Col.Inch: 221.13

Ad Value: 265,356

PRValue (x3): 796,068

ศิลป์: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: นายกฤษณ์เดินหน้า-ปลูกศก. ไทยจัด'เอพวัน'แห่ง

ได้รวดเร็วต้องได้รับอนุมัติจาก ครม.ไม่เกินเดือน
มกราคม 2568 เนื่องจากจะได้บรรจุแผนขอเงิน
อุดหนุนในปี 2569

นบข.เคาะ6หมื่นล.พยุราคาข้าว

นางนงนุช ภิรมย์ภักดี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังร่วม
ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าว
แห่งชาติ (นบข.) ครั้งที่ 1/2567 ที่มัยนาพิชัย
ศูนย์หวัชรวงษ์นากรมการรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมว่า
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพ
ราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2567/2568 จำนวน
3 โครงการ รวมวงเงินงบประมาณ 60,085.01
ล้านบาท ได้แก่ 1.โครงการสินเชื่อชะลอการขาย
ข้าวเปลือกนาปี วงเงิน 43,843.76 ล้านบาท
2.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและ
สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร วงเงิน
15,656.25 ล้านบาท และ 3.โครงการชดเชย
ดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก
วงเงิน 585 ล้านบาท โดยมีกรมการค้าข้าวทำ
รายละเอียดโครงการที่ 1 และ 2 และกรมการค้า
ภายในจัดทำรายละเอียดโครงการที่ 3 เพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป

นางนงนุชกล่าวว่า เห็นชอบแต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ นบข. 4 คณะ
ได้แก่ 1.คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหาร
ข้าวแห่งชาติด้านการผลิตมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน
2.คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่ง
ชาติด้านการตลาด มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ เป็นประธาน 3.คณะอนุกรรมการ
พิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้า
ข้าวในการเก็บสต็อก มีรองอธิบดีกรมการค้า
ภายใน เป็นประธาน และ 4.คณะอนุกรรมการ
ติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับ
จังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน เพื่อ
เสนอแนวทาง แผนงาน มาตรการแก้ไขและ
พัฒนาด้านผลิต ด้านตลาด การชดเชยดอกเบี้ย
ให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกของ
รัฐบาล และดูแลให้ทั่วถึงในระดับจังหวัด

รมว.เกษตรรับปาก3ข้อนบข.

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ สภากรมการ
และเกษตรกรไทย ในฐานะกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิ นบข. กล่าวว่า สภากรมเสนอในที่ประชุม
นบข. 3 มาตรการ คือ 1.เรื่องไร่ละพัน เพราะ
ชาวนาอยากได้มากกว่าโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง
เพราะช่วงนี้ค่าครองชีพสูงมาก ต้นทุนเพิ่ม จาก

ค่าแรง ค่าน้ำมันและอื่นๆ การได้เงินจึงมองว่า
ตรงจุดมากกว่า 2.ทำแหล่งเก็บน้ำทั่วประเทศ
และ 3.พันธุ์ข้าวใหม่ๆ โดยมาตรการ 2 และ 3
ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้รับปาก
แล้ว ทั้งนี้ 3 มาตรการที่ นบข.มีมติออกมา จะ
ใช้งบประมาณ 60,085.01 ล้านบาท มีเป้าหมาย
เพื่อเก็บสต็อกข้าวเปลือก 8.5 ล้านตัน

สำหรับโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าว
เปลือกนาปี วงเงินงบประมาณ 43,843.76 ล้านบาท
เป็นสินเชื่อช่วยเหลือเกษตรกรช่วงผลผลิตออกมาก
และอาจมีราคาตกต่ำ เพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือก
ชะลอการขาย โดยไม่ต้องพะวงกับปัญหา
เงินนำมาใช้จ่ายในครัวเรือนและการหนีสิน
โดยสามารถนำผลผลิต ข้าว 5 ชนิดมาขอกู้กับ
ธ.ก.ส. อัตราร้อยละ 80 ของราคาตลาด วงเงิน
ไม่เกินรายละ 300,000 บาท โดยไม่เสียดอกเบี้ย
แบ่งเป็น ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละราคา
12,500 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่
11,000 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกปทุมธานี 10,000
บาทต่อตัน ข้าวเปลือกเจ้า 9,000 บาทต่อตัน
ข้าวเปลือกเหนียว 10,000 บาทต่อตัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ ศูนย์ข้าว
ชุมชน ได้มีการนำเสนอผ่านกระทรวงพาณิชย์
ให้ปรับราคาขึ้นต่ำข้าวที่ขอกู้กับ ธ.ก.ส. เพิ่ม
จากอัตราร้อยละ 80 ของราคาตลาด เป็น
ร้อยละ 90 เพื่อให้ราคาข้าวตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 15,000 บาท และราคาตลาดไม่ต่ำ
กว่า 13,500 บาท

'สุชาติ'เปิดสู่ทางเจาะยูเออี

วันเดียวกัน เวลา 13.00 น. (เวลาท้องถิ่น
ดูไบ) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเยี่ยมชม
โกดังของบริษัท Modhvardia General Trading
TTC และหารือกับ Mr.BoB Modhvardia
กรรมการผู้จัดการ บริษัท Modhvardia General
Trading TTC และนายจิตรวิวัฒน์ จิตรบรรเทา
ฝ่ายการตลาดของบริษัทว่า ได้รับมอบหมาย
พิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ ปฏิบัติภารกิจ ณ เมืองดูไบ สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ โดยเข้าเยี่ยมชมคลังสินค้า
ของบริษัท Modhvardia เป็นผู้นำเข้าและ
กระจายสินค้าอาหารไทยรายใหญ่ที่สุดใน
ยูเออี ที่มีการนำเข้าสินค้าหลากหลายชนิด
ได้แก่ ข้าว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง
เครื่องแกง ซอสปรุงรส น้ำปลา กะทิ น้ำปลาร้า
ขนม และอุปกรณ์เครื่องครัว เป็นต้น ซึ่งสินค้า
ที่นำเข้าส่วนใหญ่เป็นอาหารแห้ง แต่บริษัทก็รับ

นำเข้าผักและผลไม้สดตามออเดอร์ของลูกค้า
โดยจะนำเข้ามายังดูไบสัปดาห์ละสองวัน คือ
วันอาทิตย์และวันพุธ

ดันสินค้าชุมชน-ชูปอดฟัดฟาวเวอร์

"ใช้โอกาสนี้ ผลักดันให้บริษัทนำเข้าสินค้า
จากไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าจากเอสเอ็มอี
โดยจากการที่ได้พูดคุยกับ Mr.BoB ทราบว่า
ยังมีความต้องการสินค้าไทย โดยเฉพาะสินค้า
ที่ผลิตโดยชาวบ้านในชุมชน ผมจึงได้เสนอ
สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยอย่างเช่น สินค้า
OTOP ของไทย คาดว่า จะเป็นการเปิดตลาด
ของสินค้าชุมชนอีกตลาดหนึ่ง สอดคล้องกับ
นโยบายกระทรวงพาณิชย์ ในการส่งเสริมการ
ส่งออกสินค้าชุมชนไทยโดยเฉพาะสินค้าชูปอด
ฟัดฟาวเวอร์ของไทยตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี
นอกจากนี้ สินค้าไทยที่มีการส่งออกมากจะได้
รับการรับรองตราสัญลักษณ์ Thailand Trust
Mark หรือ T Mark คือ ตราสัญลักษณ์รับรอง
คุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการที่ออกโดย
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และได้รับ
การยอมรับในระดับสากล" นายสุชาติกล่าว

นายพรวิษ ศิลลาอ่อน รองอธิบดีกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรม และทูต
พาณิชย์ที่ประจำอยู่ในยูเออี พร้อมช่วยเป็น
พี่เลี้ยง ประสานและนัดหมายให้มีการเจรจา
จับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการของไทยที่ผลิต
สินค้าตามที่บริษัทต้องการ โดยยืนยันว่าสินค้า
ไทย มีคุณภาพ มาตรฐานตรงตามที่บริษัท
ต้องการแน่นอน สินค้าไทยที่บริษัทนำเข้ามีทั้ง
ชายปลีกให้ทั่วไป ร้านอาหารและโรงแรมในดู
ไบและรัฐใกล้เคียง ตลอดจนมีการขายส่งผ่าน
Distributor เพื่อส่งออกต่อไปยังประเทศใกล้
เคียงอื่นๆ เช่น โอมาน บาห์เรน และกาตาร์ ด้วย
โดยลูกค้าหลักของบริษัทคือร้านขายของชำ
สินค้าไทยและร้านอาหารไทย

ทั้งนี้ ช่วง 9 เดือนแรก 2567 สินค้า
5 อันดับแรกที่ไทยส่งออกไปยังสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ ได้แก่ รถยนต์ และส่วนประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ ไม้
และผลิตภัณฑ์ไม้ เครื่องปรับอากาศและส่วน
ประกอบ และอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น
โดยสินค้าเติบโตดี อาทิ อาหารทะเลกระป๋อง
และแปรรูป เพิ่ม 52.52% ผลไม้กระป๋องและ
แปรรูป เพิ่ม 24.71% เครื่องดื่ม เพิ่ม 15.37%
โกสัดแช่เย็นแช่แข็ง เพิ่ม 16,186.70% ปลาสด
แช่เย็น แช่แข็ง เพิ่ม 82.14% และน้ำตาลทราย
เพิ่ม 287.61% เป็นต้น

อีจ็ลยู MOU 44 ไทยไม่เสียเปรียบ

ยันคุยเบรแพร์ฯ วางค์ล่าเชื้อบิบโละ “อีจ็ล” ยันยันเอ็มโอยู 44 ไทยไม่เสีย เปรียบกัมพูชา ต้องรีบตั้งคณะกรรมการ ร่วมฯให้ได้ก่อน เพื่อเปิด ★ มีต่อหน้า 8

อีจ็ลยู MOU 44 ☆ ต่อจากหน้า 1

โอกาสให้ 2 ฝ่ายเจรจาปมที่ยังเห็นต่าง ส่อจะล่อเจรจา ผลประโยชน์ได้ทะเล “ภูมิธรรม” แจงไร้ปัญหาขมขระ ยังไม่เข้า UNCLOS พทช. ย้ำจุดยืนยกเลิกเอ็มโอยู ไทยเสียเปรียบตั้งแต่ยังไม่เจรจา “ธีระชัย” ตั้งข้อสงสัยการทำงานของบัวแก้ว “วรรงค์” ล่าแผนซื้อโละเอ็มโอยู นายกษ.ขึ้นชมคอนเนกชัน วปอ.ช่วยพัฒนาชาติโอฬาทไทยพันกับดักทรายได้ปานกลาง ออกตัว “ทักษิณ” มีสิทธิ์ช่วยหาเสียงแจ่งผู้นำเกือบทุกประเทศ ตามหา เดินหน้าเป็นเจ้าภาพจัด F1

พรรคพลังประชารัฐและกลุ่มการเมืองชั่วคราว ข้ามเดินเกมหนัก ยกประเด็นเอ็มโอยู 44 ขึ้นมา เขย่ารัฐบาล ล่าสุด น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ต้องออกมาชี้แจงรอบว่าเอ็มโอยู 44 ไม่ทำให้ไทยเสียเปรียบกัมพูชา เป็นแค่ช่องทางเจรจาในส่วนที่ยังเห็นต่างเท่านั้น

“อีจ็ล” เนะ วปอ. รับการเปลี่ยนแปลง

เมื่อเวลา 08.40 น. วันที่ 8 พ.ย. ที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ถนนวิภาวดีรังสิต น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 67 มีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พล.อ.ฉัตรพล นาคพาณิชย์ รมช.

กลาโหม และผู้อำนวยการหลักสูตร เข้าร่วม น.ส.แพทองธารกล่าวเปิดหลักสูตรพร้อมบรรยายหัวข้อ “บทบาทของภาครัฐ เอกชน และการเมืองในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ” ว่า โลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก ทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีไฮโอโลกวันนี้นักกับ 20 ปีที่แล้วเป็นโลกคนละใบ จากนั้นไปจะเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น เราต้องเตรียมพร้อมรับมือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงยิ่งขึ้น รัฐบาลไม่ได้นิ่งเฉยเตรียมการรับมือกับปัญหาไว้แล้ว ไปพบเจอผู้นำหลายประเทศพูดคุยกันเห็นปัญหาที่เจอคล้ายกัน ฉะนั้นความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญ ทุกประเทศยินดีช่วยเหลือกัน

ยกไทยพันกับดักทรายได้ปานกลาง

น.ส.แพทองธารกล่าวว่า ประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกา กับจีนจะส่งผลกระทบต่อหลายมิติ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยี หลายคนอาจคิดว่าจีนเอาสินค้านำเข้ามาขายทำให้คนไทยไม่มีที่ยืน แต่ความจริงจีนเองก็ต้องการสินค้าเกษตรจากไทยมาก เรายังมีทางออกของว่ารัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกและพูดคุยกับกระทรวงการคลังว่าควรปรับโครงสร้างหนี้ ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยเศรษฐกิจให้ดีขึ้น แต่สิ่งสำคัญคือการหารายได้ใหม่ รัฐบาลจึงสนับสนุนในเรื่องของซอฟต์แวร์ ให้เกิดการจ้างงานและสร้างอาชีพใหม่ๆ ให้เราหลุดจากกับดักทรายได้ปานกลาง

ไปสู่รายได้สูง เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญและ รัฐบาลจะผลักดันการเพิ่มสัดส่วนเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เป็น 30% ของจีดีพีในปี 2573

ชมคอนเนกชัน วปอ.พัฒนาชาติ

น.ส.แพทองธารกล่าวอีกว่า การมาเรียนตรง นี้ถือเป็นโอกาสดีที่ทุกคนจะได้เสริมความพร้อม ในการรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป หลายหน่วยงานที่มาเจอกันเป็นเรื่องน่ายินดีมาก ก่อนหน้านี้ ตอนทำงานอยู่ภาคเอกชนต้องพึ่งพารัฐบาล รัฐบาล มันใจว่าจะทำนโยบายหลายอย่างสำเร็จไม่ได้ถ้า ไม่มีเอกชน ฉะนั้นทุกภาคส่วนจึงสำคัญ หลักสูตรนี้ จะให้อะไรหลายๆอย่างได้ ขอให้มีความสุขกับการ อยู่ในวันนี้ออกไปก็ยังคงหากันอยู่เป็นสังคมหนึ่ง ดีใจที่ได้มาเจอ ตอนนี้ไม่ได้เป็นนักเรียนแล้วเป็น รุ่นที่โตแล้ว ได้มาเจอกลุ่มใหม่ เพื่อนใหม่ๆ ทำให้ มีประสบการณ์เยอะขึ้น เปิดโลกกว้างขึ้น ตอน เข้ามาเรียนวปอ.มินิ รู้สึกว่าข้าราชการทุกคนเปี่ยมมาก ได้รู้จักในมุมมองใหม่ๆ

ยันเอ็มโอยู 44 ไทยไม่ได้เสียเปรียบ

ต่อมา น.ส.แพทองธารให้สัมภาษณ์ถึงกรณี พรรคพลังประชารัฐ (พทช.) ออกมาคัดค้านให้ ยกเลิกเอ็มโอยู 44 ว่า จริงๆแล้วในเรื่องของตัว กฎหมายเอ็มโอยู 44 ยังไม่เข้าสภาแต่เรายึดหลัก อันนี้อยู่เป็นหลักเปิดเสรีในการเจรจาเรตตกลงร่วมกันเพื่อเจรจาการคุยกันระหว่างประเทศสำคัญมาก หากจะยกเลิกต้องดูว่ายกเลิกเพื่ออะไร ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศจะเป็นอย่างไร ต้องมีการคุยกันก่อน ขอเวลาอีกเล็กน้อย ความจริงไม่มีปัญหาในเรื่อง ของรายละเอียดมีโอกาสเจอกับผู้นำกัมพูชาช่วงที่ ไปประชุมระดับสุดยอดผู้นำครั้งที่ 8 แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ไม่มีอะไรเลย ท่านยังพูดว่ามีอะไรให้ ทางกัมพูชา ชาติพอร์ดประเทศไทยให้บอกกันมา เป็นเรื่องที่เราต้องสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจว่าเรา

ยังไม่ได้เสียเปรียบอะไร การขีดเส้นของ 2 ประเทศไม่เหมือนกันจึงต้องเกิดเอ็มโอยู 44 เพื่อหาหรือความเข้าใจที่ไม่เหมือนกันเป็นสิ่งที่เราต้องทำต่อ คาดว่าหลังกลับจากประชุมเอเปกในวันที่ 18 พ.ย. จะตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิค (JTC) หารือข้อขัดแย้งกับทางกัมพูชาแล้วว่าการตั้งคณะกรรมการฯ น่าจะเสร็จเดือน พ.ย. นี้ จากนั้นจะคุยกันผ่านคณะกรรมการ แต่เปิดโอกาสให้สองฝ่ายได้เจรจา

ผู้สื่อข่าวถามว่า เอ็มโอยู 44 ยังไม่สมบูรณ์ มีข้อเรียกร้องให้ยกเลิก คณะกรรมการจะนำมารื้อหรือด้วยหรือไม่ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ชี้แจงแทนว่า เอ็มโอยู 44 เป็นข้อตกลงที่ให้มาพูดคุยกันในเรื่องการขยายไหล่ทวีป แต่ไม่จำเป็นต้องเข้าสภา แต่ถ้าหลังจากตกลงอะไรกันเรียบร้อยแล้ว หากมีอะไรที่เป็นสนธิสัญญาต้องเข้ารัฐสภาอีกครั้ง ตรงนี้ถือว่าสมบูรณ์ในตัวของมันเองอยู่แล้ว เป็นข้อตกลงร่วมกัน เมื่อถามว่าแม้จะเป็นข้อตกลงแต่เป็นเรื่องของเขตแดน จำเป็นต้องเข้าสภาหรือไม่ นายภูมิธรรมตอบว่าเขาประกาศเขตแดนเขาปี 2515 ขณะที่เราประกาศในปี 2516 ฉะนั้นต่างฝ่ายต่างมีเส้นอยู่ เอ็มโอยู 44 จึงให้มาตกลงกันว่าเส้นตรงนี้จะอยู่ที่ตรงไหน ยังไม่จบในเรื่องของอธิปไตย

ไม่มีปัญหาเขมรยังไม่เข้า UNCLOS

เมื่อถามว่าจะเปิดอุปสรรคอะไรหรือไม่ ในเมื่อประเทศไทยเป็นสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 หรือ United Nations Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS) แต่กัมพูชาเป็นประเทศเดียวในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ไม่เข้าร่วม นายภูมิธรรมตอบว่าสนธิสัญญาที่เจนีวาประกาศกฎหมายทางทะเลไม่ว่าจะเข้าหรือไม่เข้าก็ต้องยอมรับอนุสัญญานี้ การเจรจาทั้งหมดต้องอยู่ในกรอบนี้ เพราะเป็นกรอบที่คุมทั่วโลก ในเอ็มโอยูพูดชัดเจนว่าเป็นอนุสนธิสัญญาเป็นข้อตกลงร่วมกันของสองฝ่ายเพื่อเจรจาเรื่องเขตแดน วัตถุประสงค์เป้าหมายมีแค่นี้หลังจากคุยกันแล้วได้ผลอะไรมาว่ากันอีกที จึงรีบตั้งคณะกรรมการของเราเพราะกัมพูชามีอยู่แล้ว เมื่อตั้งเรียบร้อยแล้วจะเร่งเจรจาเรื่องผลประโยชน์ทางทะเลและเขตแดนที่ชัดเจน

ดันตั้งคณะกรรมการร่วมฯ ก่อน

น.ส.แพทองธารอธิบายเพิ่มเติมว่าเอ็มโอยู 44 นี้ไม่ได้บอกหรือเป็นตัวชี้ว่าของจีนหรือของเรือแต่เป็นเอ็มโอยูจากการที่ของจีนและของเรือไม่เหมือนกัน เราต้องคุยกัน ไม่จำเป็นต้องเข้าสภา ตามที่นายภูมิธรรมพูดไปแล้วเป็นการตกลงระหว่างสองประเทศ เข้าใจตรงกัน แต่ถ้าหากมีข้อตกลงเพิ่มเติมต้องคุยผ่านคณะกรรมการอย่างเป็นทางการจะลักษณะ ขีดเส้นอะไรเรียบร้อยแล้วค่อยเข้าสภา เมื่อถามว่าต้องชะลอหรือหยุดเอ็มโอยู 44 ไว้ก่อนหรือไม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจน น.ส.แพทองธารตอบว่าเราชะลอได้เลย แต่สิ่งที่เราต้องมีคือคณะกรรมการ อันนี้

คือสิ่งที่ต้องเร่งเรื่องเดียว ส่วนเนื้อหาข้างในไม่ต้องเร่ง ดีแล้วที่สื่อมวลชนถามเรื่องนี้ จริงๆแล้วได้คุยกับกัมพูชา ทางนั้นพูดเหมือนกันว่าจริงแล้วไม่มีอะไรเลย แต่ต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจ ถ้าตั้งเสร็จจะง่ายขึ้น ทุกอย่างจะถูกตรวจสอบ และมีการพูดคุยกันสองประเทศเกิดความแพร่ ข้อมูลที่ประชาชนอยากได้จะครบถ้วน

ชะลอเจรจาผลประโยชน์ใต้ทะเล

เมื่อถามว่าล่าสุดกองทัพเรือเผยแพร่คลิปผ่านโซเชียลยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของไทย และพื้นที่โดยรอบ 200 ไมล์ทะเล ต้องเป็นของประเทศไทย ด้วยตาม UNCLOS นายกฯตอบว่า ไม่ใช่ปัญหาเดียวจะให้เขาขอส่งแผนที่ให้เห็นว่าเขาแบ่งกันอย่างไร จะให้เห็นว่าเส้นปี 2515 ที่กัมพูชาขีด และ 2516 ที่เราขีดไม่เหมือนกัน ทางกัมพูชาขีดวันอ้อมเกาะกูดของเราชัดเจน การที่ไปพูดคุยกันเขาก็พูดเรื่องเดียวว่าคณะกรรมการจะเสร็จเมื่อไหร่ จึงบอกไปว่ากลางเดือน พ.ย. ฉะนั้นเรื่องเกาะกูดไม่มีปัญหาแน่นอน เขาขีดเส้นข้ามไปเลย เขาก็ไม่ยอมให้เป็นปัญหาเช่นกัน เมื่อถามย้ำว่ายืนยันว่าการเจรจาผลประโยชน์ใต้ทะเลต้องชะลอไปก่อนหรือไม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจน น.ส.แพทองธารตอบว่าใช่ต้องชัดเจนก่อนเพื่อไม่ให้มีปัญหา

พลพร.ย้ำจุดยืนยกเลิกเอ็มโอยู 44

ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รองหัวหน้าพรรค พปชร. อดีต รมว.



กุสินพระราชทาน ▶

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯ เป็นประธานถวายผ้าพระกุสินพระราชทาน สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2567 ที่วัดพระธาตุเชิงชุม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร ได้ยอดร่วมทำบุญรวมเป็นเงิน 12,731,219.42 บาท.

หลังงาน แลกกรณีเอ็มไอยู 44 ว่า พรรคประกาศจุดยืนสนับสนุนการเจรจาแบ่งปันผลประโยชน์บนพื้นที่ทับซ้อนไทย-กัมพูชา เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานเราไม่ได้ขัดขวางทราบถึงความจำเป็นและยืนยันเกาะกูดเป็นของไทยแน่นอน แต่อาณาเขตทางทะเลรอบเกาะกูดถูกละเมิดจากการลากเส้นผิดหลักกฎหมายสากลเจนีวา 1982 หรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล ค.ศ.1982 และเป็นจุดเริ่มของการเกิดพื้นที่ทับซ้อนที่เป็นข้อโต้แย้งเมื่อตั้งต้นผิดจะเป็นการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ไม่ชอบและไม่เป็นธรรม พรรคจึงเสนอให้ยกเลิกเอ็มไอยู 44 เพราะเป็นอุปสรรคต่อการเจรจาที่จะบรรลุข้อตกลงเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน หากมีข้อพิพาทในอนาคตสุดเสี่ยงต่อการเสียพื้นที่อาณาเขตทางทะเลที่ไม่อาจแก้ไขได้อีก การยกเลิกเอ็มไอยู 44 ทำโดยฝ่ายเดียวได้ ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องทั้งสองฝ่าย มีวิธีการทำได้โดยกระทรวงการต่างประเทศ

ทำไทยเสียเปรียบตั้งแต่ยังไม่เจรจา

ม.ล.กรกรสิวัตน์ เกษมศรี ที่ปรึกษาศูนย์นโยบายและวิชาการพรรค พปชร. กล่าวว่าจากการตรวจสอบพบว่ารัฐบาลให้สิทธิพิเศษในการเจรจากับกัมพูชาเหนือกว่าประเทศอื่นในการแบ่งเขตไหล่ทวีป ไม่ว่าจะเป็นเวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย พม่า และอินเดีย ที่ล้วนต้องปฏิบัติตามกฎหมายทะเลสากล เหตุใดกัมพูชาเป็นคู่เจรจาที่ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายทะเลสากล จนกินพื้นที่ราชอาณาจักรไทยไปถึง 26,000 ตร.กม. ดังปรากฏตามแผนที่แนบท้ายเอ็มไอยู 44 เท่ากับรัฐบาลไทยรับรู้ว่าจะทะเลาะและทะเลาะเกาะกูดอยู่ในเขตกัมพูชา หากถูกนำเข้ามาอยู่ในกรอบการเจรจา ไทยจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบตั้งแต่ยังไม่เริ่มเจรจาแผนที่คือเอกสารราชการที่แสดงการรับรู้รับทราบเส้นของกัมพูชาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย กรณีกับกัมพูชาถือว่าเร่งรีบจนผิดปกติ ใช้เวลาเจรจาเพียง 44 วัน จนระบุเส้นละติจูดผิด 9E 10E 11E ที่ถูกต้องเป็น 9N 10N 11N หากยอมให้ชุดปีโตรเลียมและแบ่งผลประโยชน์กันเมื่อใด จะเป็นหลักฐานสำคัญว่าไทยยอมรับสิทธิอธิปไตยของกัมพูชาในพื้นที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงถูกนำขึ้นสู่ศาลโลกแบ่งพื้นที่ให้กัมพูชา 13,000 ตร.กม. ในอนาคต ควรยกเลิกเอ็มไอยู 44 แล้วทำฉบับใหม่กับกัมพูชาในปี 2568 ก็ได้

ตั้งข้อสงสัยการทำงานของบัวแก้ว

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ประธานร่วมศูนย์นโยบายและวิชาการพรรค พปชร. กล่าวว่าตั้งข้อสงสัยการทำงานกระทรวงการต่างประเทศอาจเป็นต้นเหตุทำให้ทุกรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ได้

ตระหนักถึงปัญหาเอ็มไอยู 44 การไปเสนอให้รัฐบาลทำเอ็มไอยูที่รัฐอยู่แล้วว่าเส้นเขตไหล่ทวีปของกัมพูชาที่ผ่านเกาะกูดขัดกับกติกาสากล 3 ข้อคือ 1.ชัดเจนสัญญาว่าด้วยทะเลอาณาเขต เพราะรูด้าอาณาเขต 12 ไมล์ทะเลรอบเกาะกูด 2.ชัดเจนสัญญาสยาม-ฝรั่งเศสเพราะอ้างจุดสูงสุดบนเขาเกาะกูดบิดเบือนเจตนารมณ์และ 3.ชัดเจนสัญญาว่าด้วยไหล่ทวีปเพราะอนุสัญญาไม่ได้อนุญาตเรื่องเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ โนสนธิสัญญาฯ ขอให้กระทรวงการต่างประเทศตอบคำถามเหล่านี้และมีหนังสือชี้แจงกัมพูชาหรือไม่เคยแจ้งปัญหานี้ให้รัฐบาลไทยชุดใดรับทราบหรือไม่

“วรรงค์” ล่าแสบชื่อ โละเอ็มไอยู 44

ขณะที่ น.พ.วรรงค์ เตชกวีจิกรม ประธานพรรคไทยภักดี โละใส่ผ่านเฟซบุ๊กที่เกาะกูด จ.ตราด ภายใต้แคมเปญ “ขอ 100,000 รายชื่อคนคลังชาติ เรียกร้องรัฐบาลยกเลิก MOU 44 เพื่อปกป้องดินแดนทางทะเลเกาะกูดและสมบัติชาติ” มี 3 ข้อเสนอต่อรัฐบาลคือ 1.ให้รัฐบาลยกเลิกเอ็มไอยู 44 2.รัฐบาลต้องประกาศไม่ยอมรับเส้นแบ่งเขตไหล่ทวีปของกัมพูชา ที่ประกาศในปี พ.ศ.2515 3.ต้องไม่ยอมแบ่งปันทรัพยากรใดๆ ในพื้นที่ทับซ้อน 26,000 ตร.กม. ให้กัมพูชา ต้องเจรจาเขตแดนทางทะเลให้แล้วเสร็จเสียก่อน หากมีการแบ่งปันผลประโยชน์ก่อนการเจรจาจะนำไปสู่การเสียดินแดนได้ในอนาคต ขอเรียกร้องพี่น้องชาวไทยให้ร่วมทางสิทธิ โดยการร่วมลงชื่ออย่างน้อย แสนรายชื่อคนคลังชาติ เรียกร้องให้รัฐบาลนี้ยกเลิกเอ็มไอยู 44

นายกฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

เวลา 14.00 น. ที่วัดพระธาตุเชิงชุม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2567 มีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และ รว. กลาโหม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกฯ และ รว. ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายชูศักดิ์ สิรินิล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี น.ส.จิราพร สินธุไพร รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี น.ส.ศุภาวรรณ หวังสกุลกิจ โสภส รว.วัฒนธรรม นาง มนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รมช.มหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมและมีกลุ่มแม่บ้านกว่า 1,000 คน จาก 18 อำเภอใส่ชุดกุไทสีชมพูลายราชวัตรรับต้อนรับ โดยการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ สำนักนายกรัฐมนตรีและประชาชนทั่วไปได้ร่วมทำบุญถวายจุฬูปัจจัย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 12,731,219.42 บาท

☆ มีต่อหน้า 10

อึ้งคล้าย MOU 44 ☆ ต่อจากหน้า 8 อุดหนุนผ้าฝ้ายมัดหมี่เมืองสกลนคร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โอกาสที่นายกฯ เข้ากราบสักการะหลวงปู่องค์แสน และถวายขันหมากเบ็งสักการะองค์พระธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการปราสาทผึ้ง ประเพณีการแห่ปราสาทผึ้งของชาวอีสาน ถือว่าการทำบุญด้วยการถวายต้นผึ้งเป็นบุญกุศลสูงส่ง ก่อนชมนิทรรศการโครงการกลุ่มผ้าท้องถิ่นแบบผ้าข้อมคราม “ดอนกอยโมเดล” ขอพี่เต๋พาวเวอร์ด้านผ้าของ จ.สกลนคร ก่อนเดินทางปะพักทนายประชาชนที่มาให้การต้อนรับและอุดหนุนผ้าฝ้ายมัดหมี่ จากกลุ่มผ้าครามงามเมืองสกลก่อนเดินทางกลับ กทม.

ออกตัว “ทักษิณ” มีสิทธิช่วยหาเสียง

น.ส.แพทองธาร ให้สัมภาษณ์กรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรี เตรียมลงพื้นที่หาเสียงช่วยผู้สมัครนายก อบจ. ของพรรคเพื่อไทยว่า นายทักษิณ พูลเสมอว่าอยากไปเจอประชาชนที่เลือกเข้ามาเมื่อถามว่าจากนี้จะเห็นนายทักษิณขึ้นเวทีปราศรัยให้พรรคเพื่อไทยดีขึ้นหรือไม่ น.ส.แพทองธารตอบว่า ตามรัฐธรรมนูญคนไทยทุกคนมีสิทธิเลือกพรรคเลือกคนที่ชอบ คนที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองมีสิทธิจะช่วยใครก็ได้ เป็นผู้ช่วยหาเสียงได้ เป็นผู้ช่วยสนับสนุนได้ ไม่มีอะไรน่าห่วงในเรื่องนี้เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยมั่นใจมากขึ้นหรือไม่ที่นายทักษิณจะมาช่วยเต็มตัวแล้ว น.ส.แพทองธารตอบว่า ถ้าถามถึงความมั่นใจในฐานะหัวหน้าพรรคก็ต้องมั่นใจตั้งแต่นโยบาย ตัวผู้สมัคร เพื่อส่งกระแสความมั่นใจนี้ไปยังประชาชน มั่นใจว่าในหลายพื้นที่เรามีสิทธิดูแลประชาชน

แจ้งผู้นำเกือบทุกประเทศตามหา

เมื่อถามต่อว่าถือเป็นบทบาทคู่ขนานไปกับรัฐบาลหรือไม่ น.ส.แพทองธารตอบว่า คุณพ่ออายุ 75 ปีแล้ว ความจริงไม่ยากให้เป็นหน้าที่ท่านเลย แต่ด้วยเพราะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจังหวัดต่างๆ อย่างไม่ถือว่าเป็นหน้าที่หรือสิ่งที่ต้องทำบางเวทีคงอยากไปคุยกับประชาชน ท่านไหนก็ไปเยี่ยมประชาชนเมื่อถามว่าหลังจากนี้นายทักษิณจะไปช่วยหาเสียงทุกเวทีหรือไม่ น.ส.แพทองธารตอบว่า อย่างมอบหน้าที่ให้ท่านไปทุกเวที เมื่อถามอีกว่าจังหวัดไหนที่พรรคเพื่อไทยตั้งเป้าว่าจะชนะทางคืนพื้นที่ได้ นายทักษิณจะไปหรือไม่ น.ส.แพทองธารตอบว่าที่นายทักษิณจะไปก็เพิ่งรู้เหมือนกัน ท่านไม่ได้บอกก่อน ไม่ได้รู้ทุกเรื่องเมื่อถามว่าจากการเดินทางไป

ร่วมประชุมในต่างประเทศผู้นำหลายประเทศสอบถามถึงนายกทักษิณหรือไม่ น.ส.แพทองธารตอบว่าเกือบทุกประเทศถามถึงอดีตนายกทักษิณเมื่อถามถึงการโทรศัพท์ไปแสดงความยินดีกับนายกโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา น.ส.แพทองธารตอบว่า ยังไม่ได้โทร.ไปแสดงความยินดี แต่มีการเตรียมการ วันนี้อาจเบลอเล็กน้อยเพราะนอนน้อย

รัฐบาลเดินหน้าเป็นเจ้าภาพจัด FI

เวลา 5.00 น. น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “อัปเดตเฟ้นๆ FI และพี่น้องประชาชนที่ติดตามเรื่องนี้ รัฐบาลยังคงเดินหน้าพูดคุยพิจารณาความเป็นไปได้ของการจัด FI ในไทย รัฐบาลจะท้ออย่างเต็มที่เพราะนี่คือเมกะโปรเจกต์ ดึงดูดทั้งการท่องเที่ยว สร้างบรรยากาศของกีฬาไปสู่การขยายและปรับปรุงเมือง ทั้งหมดนี้เพื่อหารายได้ใหม่เข้าประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ และโปรโมตประเทศไทยจริงจังกครั้งสำคัญ”



● 'พีระพันธุ์'จ่อออกกม.คุมป่าลัม

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า จะใช้โมเดล พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทรายฯ เตรียมคลอดกฎหมายป่าลัมน้ำมันและอุตสาหกรรม ช่วยแก้ปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกป่าลัมน้ำมันโดยดึงกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมแก้ปัญหา กับกระทรวงพลังงานแบบครบวงจร หาทางออกให้เชื้อเพลิงชีวภาพ

ภายหลังจากปี 2569 ที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องยกเลิกชดเชยราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ เพื่อปลดภาระกองทุนน้ำมันฯ คาดเตรียมตั้งคณะทำงานใน 2 สัปดาห์นี้

โปรตีนจากพืช

โอกาสเศรษฐกิจของไทย



งานวิจัยล่าสุดจาก Madre Brava เรื่อง “ครัวแห่งอนาคต : ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม หากประเทศไทยสร้างความหลากหลายของแหล่งโปรตีน” ที่จัดทำร่วมกับ Asia Research and Engagement พบว่า “ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการเป็นศูนย์กลางโปรตีนที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเปลี่ยนจากการผลิตโปรตีนจากสัตว์ไปสู่โปรตีนจากพืช และการเปลี่ยนผ่านนี้สามารถสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก

วิษณุภัทร์ ภิรมย์สานต์ ผู้อำนวยการ Madre Brava ประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตโปรตีนชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นผู้ส่งออกโปรตีนสุทธิเพียงรายเดียวในทวีปเอเชีย ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิม ความเชี่ยวชาญในการผลิตอาหาร และชื่อเสียงในฐานะ “ครัวของโลก” ทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางโปรตีนที่ยั่งยืนของโลกในอนาคต

โดยบทบาทของ Madre Brava คือการสร้างองค์ความรู้และผลักดันการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบอาหารที่ดีต่อสุขภาพ มีความยั่งยืน และราคาเข้าถึงได้ 100% โดยทำการศึกษาวินิจฉัยและประยุกต์ข้อมูลที่มีอยู่แล้วให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ต่างๆ รวมถึงสื่อสารองค์ความรู้ และสร้างบทสนทนากับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อให้ตระหนักถึงโอกาสและเห็นความสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ผลิตและบริโภคโปรตีนที่ยั่งยืน

“ในขณะนี้ ประเทศไทยยังคงพึ่งพาการนำเข้าสัตว์และวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในด้านราคาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนไปใช้โปรตีนจากพืชอาจลดการพึ่งพาวัตถุดิบที่นำเข้า ลดการตัดไม้ทำลายป่า และบรรเทาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย



การศึกษาที่จำลองสถานการณ์สามแบบ ได้แก่ การดำเนินการตามปกติ การใช้โปรตีนจากพืชแทนโปรตีนจากสัตว์ร้อยละ 30 และร้อยละ 50 ภายในปี 2050 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่สามารถเกิดขึ้นในด้านสภาพภูมิอากาศ การใช้ที่ดิน และการสร้างงาน” วิษณุภัทร์ กล่าว

ผู้อำนวยการ Madre Brava ประเทศไทย ขยายความเพิ่มเติมว่า การเปลี่ยนไปใช้โปรตีนจากพืชแทนโปรตีนจากสัตว์ในประเทศไทย 50% ภายในปี 2050 สามารถนำมาซึ่งประโยชน์หลายด้าน ได้แก่ การสร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้ถึง 1.3 ล้านล้านบาทและเพิ่มความพึ่งพาตนเอง การสร้างงานสูงสุด 1.15 ล้านตำแหน่งในอุตสาหกรรมโปรตีนจากพืช การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 35.5 ล้านตันต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับการลดจำนวนรถยนต์ 8.45 ล้านคันในสหรัฐอเมริกา และการประหยัดพื้นที่การผลิตถึง 21,700 ตารางกิโลเมตร เทียบเท่ากับจังหวัดนครราชสีมา

โดยสรุปแล้ว การสร้างความหลากหลายของแหล่งโปรตีนนี้มีศักยภาพในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในประเทศไทย แต่การที่ประเทศไทยจะก้าวสู่สถานะศูนย์กลางอาหารจากพืชแห่งทวีปเอเชีย จำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนในการส่งเสริมโปรตีนจากพืชแทนโปรตีนจากสัตว์ร้อยละ 50 ภายในปี 2050 โดยสามารถดำเนินการได้ดังนี้

แนวนำ

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/วิเคราะห์

วันที่: เสาร์ 9 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 45

ฉบับที่: 15897

หน้า: 3(กลาง)

Col.Inch: 88.10 Ad Value: 110,125

PRValue (x3): 330,375

คลิป: ขาว-ดำ

คอลัมน์: ที่นี้แนวนำ: 'โปรตีนจากพืช' โอกาสเศรษฐกิจของไทย

1.สร้างความเท่าเทียมในตลาด รัฐบาลควรพิจารณา นโยบายภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจในการจำหน่ายโปรตีนจากพืช และทำให้อาหารจากพืชเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เพื่อสนับสนุนการ เลือกอาหารที่มีสุขภาพดีและยั่งยืน 2.การจัดซื้อของภาครัฐ ส่งเสริมการจัดเมนู อาหารที่เน้นพืชในกิจกรรมของหน่วยงาน รัฐบาล และเพิ่มตัวเลือกเมนูอาหารจาก พืชในโรงอาหารของรัฐ โรงเรียน และ โรงพยาบาล

และ 3.การเปลี่ยนผ่านด้านโปรตีน อย่างเป็นธรรมชาติ พัฒนาแนวทางสนับสนุน ทางการเงินและโครงการพัฒนาศักยภาพ สำหรับเกษตรกรไทย เพื่อให้สามารถ เปลี่ยนมาผลิตพืชผลสำหรับโปรตีนจาก พืชได้ โดยการดำเนินการตามมาตรการ เหล่านี้จะช่วยกระตุ้นการเติบโตของโปรตีน จากพืชในประเทศไทยและสร้างผลกระทบ เชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาคอีกด้วย

“เราต้องสร้างความหลากหลายในอาหารการกินของ เราตอนนี้ พอพูดถึงโปรตีน เราก็จะนึกถึงเนื้อสัตว์ เนื้อปลา แต่จริงๆ แล้ว โปรตีนมาจากหลายแหล่งได้ มาจากพืช มา จากสัตว์ รวมกันได้ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารก็แนะนำว่าให้หา แหล่งโปรตีนจากพืชมาเสริม และโปรตีนจากพืชควรจะเป็น แหล่งโปรตีนหลักในอาหารของเรา ความหลากหลายก็คือ มา จากพืช มาจากสัตว์ รวมกัน ไม่ใช่โปรตีนจากสัตว์อย่างเดียว”
วิษณุภัทร์ ระบุ

วิษณุภัทร์ ยังกล่าวอีกว่า ภาคเอกชนสามารถมี บทบาทสำคัญในการส่งเสริมการเข้าถึงโปรตีนที่ยั่งยืนสำหรับ ผู้บริโภคได้ โดยเฉพาะในกลุ่มซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร ขนาดใหญ่ บริการจัดหาอาหาร และผู้ผลิตอาหาร โดยจาก งานวิจัยมีข้อเสนอแนะสำหรับแต่ละกลุ่มมีดังนี้ 1.ซูเปอร์ มาร์เก็ต ควรตั้งเป้าหมายเพื่อเพิ่มยอดขายโปรตีนที่ยั่งยืน โดยลดราคาผลิตภัณฑ์จากพืชให้เทียบเท่ากับโปรตีนจากสัตว์ เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงอาหารสุขภาพ และจัดแสดงผลภัณฑ์ จากพืชในตำแหน่งที่เด่นชัด พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเตรียมอาหารและคุณค่าทางโภชนาการ

2.ผู้ผลิตอาหาร ควรปรับใช้กลยุทธ์ความหลากหลาย ของแหล่งโปรตีนในแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ ความยั่งยืน โดยลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุง ผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกให้มีรสชาติและคุณค่าทาง โภชนาการสูงขึ้น พร้อมราคาเหมาะสม 3.บริษัทให้บริการ อาหาร ควรเพิ่มเมนูที่ทำจากพืชและแสดงให้เห็นความคุ้มค่ากับเมนู ปกติ โดยควรตั้งราคาเมนูจากพืชให้เทียบเท่ากับเมนูปกติเพื่อ “ไม่ให้เป็นการอุปสรรคในการเลือกซื้อ

“เราอยากเห็นอนาคตที่มีพืชมาเป็นทางเลือกให้ คนรับประทาน เป็นอนาคตสำหรับคนไทยที่มีโปรตีนจากพืช ที่ดีต่อสุขภาพ ที่ยั่งยืนกว่า หาซื้อได้ง่าย ไม่ต้องเสียสละ ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม เราอยากเห็นสภาพแวดล้อมด้านอาหารที่ ทุกคนสามารถทำเพื่อสิ่งแวดล้อมได้โดยที่ไม่ลำบากเกินไป”
วิษณุภัทร์ กล่าวทิ้งท้าย